

หลักจรรยาบรรณของผู้จัดจำหน่าย (Supplier Code of Conduct)

บริษัท ฟาบริเน็ต จำกัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”

คาดหวังให้พนักงานของบริษัทฯและผู้จัดจำหน่ายต้องมีการควบคุมและปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติของบริษัทฯ ว่าด้วยหลักจรรยาบรรณ (Code of Conduct) อันประกอบด้วย

1. ความซื่อสัตย์และจริยธรรม รวมถึงการจัดการในด้านความขัดแย้งในเชิงจริยธรรม และในด้านผลประโยชน์ที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนระหว่างความสัมพันธ์เชิงบุคคลและเชิงวิชาชีพ
2. การเปิดเผยรายงานและเอกสารของบริษัทฯ
ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา (the Company files with the United States Securities and Exchange Commission -the “SEC”) และต่อสื่อสาธารณะอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันทีที่ และสามารถเข้าใจได้
3. ความสอดคล้องกับกฎหมายของรัฐบาล รวมทั้งกฎเกณฑ์ และกฎข้อบังคับต่างๆ ที่มีผลบังคับใช้
4. รายงานเกี่ยวกับการละเมิดหรือฝ่าฝืนข้อกำหนดของหลักจรรยาบรรณในทุกๆ กรณี
ต่อบุคคลที่เหมาะสมหรือบุคคลตามที่ระบุชื่อในหลักจรรยาบรรณ อย่างทันที่ และ
5. ความรับผิดชอบต่อการยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ

สำเนาข้อกำหนดของหลักจรรยาบรรณของบริษัทฯ ได้แสดงไว้ที่

<http://investor.fabrinet.com/corporate-governance.cfm>.

นอกจากหลักจรรยาบรรณของบริษัทฯ

เราคาดหวังให้ผู้จัดจำหน่ายปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณแห่งแนวร่วมประชาคมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Industry Citizenship Coalition's - EICC)

ซึ่งหลักจรรยาบรรณแห่งแนวร่วมประชาคมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้กำหนดมาตรฐานด้านสังคม

สิ่งแวดล้อมและจริยธรรมของห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

รวมถึงความรับผิดชอบในการดำเนินการและบริหารจัดการต่อแรงงาน สุขภาพและความปลอดภัย สภาพแวดล้อม

และจริยธรรม ตามหลักปฏิบัติฉบับล่าสุดของหลักจรรยาบรรณแห่งแนวร่วมประชาคมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ได้แสดงไว้ที่ <http://www.eiccoalition.org/standards/code-of-conduct/>.

ในฐานะที่บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ความเคารพในสิทธิมนุษยชน

รวมทั้งห่วงโซ่อุปทานระดับโลก

บริษัทฯ จึงได้นำเอานโยบายของหลักจรรยาบรรณแห่งแนวร่วมประชาคมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยแร่ที่อยู่ภายใต้

ข้อขัดแย้ง (conflict minerals) และรูปแบบการรายงานที่เกี่ยวข้องมาใช้ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ

จึงคาดหวังว่าผู้จัดจำหน่ายของบริษัทฯ จะปฏิบัติตามด้วยเช่นกัน

และยังคาดหวังอีกด้วยว่าผู้จัดจำหน่ายจะมีนโยบายและวิธีการการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ

เพื่อให้บริษัทฯ สามารถมั่นใจได้อย่างเต็มที่ว่าวัตถุดิบต่างๆ ที่นำมาใช้นั้น

ไม่มีแร่ที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้งเป็นองค์ประกอบ และยังสามารถมั่นใจได้อีกด้วยว่า กลุ่มลูกค้าของบริษัท
ก็ดำเนินธุรกิจโดยไม่เกี่ยวข้องกับแร่ที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้งด้วยเช่นกัน
สำเนาของนโยบายการจัดการแร่ที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้ง สามารถดูได้ที่ <http://fabrinet.com/services/supply-chain>.

ดังนั้นแล้ว ผู้จัดจำหน่ายที่ดำเนินธุรกิจร่วมกับบริษัทฯ หรือดำเนินธุรกิจในนามของบริษัทฯ
จะต้องปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของบริษัทฯ หลักจรรยาบรรณแห่งแนวร่วมประชาคมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และนโยบายการจัดการ แร่ที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้งของบริษัทฯ

หากท่านมีข้อสงสัยที่มีมูล ว่าพนักงาน หรือผู้จัดจำหน่ายของบริษัทฯ ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
หรือกำลังมีส่วนร่วมในการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามหลักจรรยาบรรณ และ/หรือ นโยบายดังกล่าวข้างต้น หรืออื่นๆ
ที่จะนำมาซึ่งความสงสัยในด้านจริยธรรมหรือการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ
โปรดติดต่อสายด่วนเครือข่ายด้านจริยธรรมของบริษัทฯ

เครือข่าย เครือข่ายคือระบบการรายงานที่เป็นอิสระ ทำหน้าที่รับรายงานในหลากหลายภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย และภาษาจีน และให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์
ท่านอาจจะรายงานข้อสงสัยในด้านการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณผ่านทางสายด่วนเครือข่ายด้านจริยธรรม
และระบบการรายงานผ่านเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ต ได้ที่ <https://iwf.tnwgrc.com/fabrinet>

ทางบริษัทฯ ต้องการการสนับสนุนจากทุกๆ ฝ่ายเพื่อรักษามาตรฐานอันสูงส่งของหลักปฏิบัติทางจริยธรรม
หลังจากที่ท่านได้ศึกษาทบทวนหลักจรรยาบรรณนี้แล้ว โปรดลงชื่อรับทราบด้านล่าง
และส่งเอกสารนี้กลับไปที่ตัวแทนของ บริษัทฯ เพื่อที่เราจะมั่นใจได้ว่า
ท่านได้อ่านและทำความเข้าใจหลักจรรยาบรรณนี้ และท่านจะช่วยเหลือบริษัทฯ ด้วยการปฏิบัติตามมาตรฐานเหล่านี้

ด้วยความนับถือ



David T. Mitchell (Chief Executive Officer)
นายเดวิด โทมัส มิทเชลล์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟาบริเน็ต จำกัด



Toh-Seng Ng (Chief Compliance Officer)
นายโต๊ะ เซ็ง อึ้ง
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบ
บริษัท ฟาบริเน็ต จำกัด

*** **

กรุณาลงชื่อรับทราบข้อมูลด้านล่างและส่งสำเนาเอกสารที่ลงชื่อแล้วกลับมาที่ตัวแทนของบริษัทฯ
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560

โดยการลงชื่อเพื่อรับทราบข้อมูล ข้าพเจ้าขอรับรองว่า:

1. ข้าพเจ้าเข้าใจและเห็นด้วยว่า
เราจะดำเนินธุรกิจโดยสอดคล้องกับมาตรฐานที่ได้กำหนดขึ้นอันประกอบด้วยหลักจรรยาบรรณของบริษัทฯ
หลักจรรยาบรรณแห่งแนวร่วมประชาคมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และนโยบายการจัดการแร่ที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้ง และ
2. ข้าพเจ้ารับทราบว่าการไม่ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ และนโยบายเหล่านี้
อาจส่งผลถึงการสิ้นสภาพการเป็นผู้จัดจำหน่ายของบริษัทฯ

ชื่อบริษัท

ลายเซ็น

ชื่อ

วันที่

ตำแหน่ง